



ฉบับที่ ๑๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เชิญร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ทักษะคิ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตขององค์กร ปีงบประมาณ ๖๓

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานในภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ โดยให้สำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ช.) เป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ทักษะคิ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตขององค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้อง ท.๔๑๐ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ เพื่อสร้างวัฒนธรรม ทักษะคิ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อีกด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ศูนย์ ITC เชิญชวนร่วมอบรมโครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ MOOC พัฒนาการเรียนการสอนศตวรรษที่ ๒๑

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นแบบศตวรรษที่ ๒๑ และทำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง Computer LAB ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ <http://bit.ly/37pmQQF> รับจำนวนจำกัด

กพน. เตรียมความพร้อมจัด “ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๒” ปลุกฝังจิตสำนึกรักสถาบัน



กองพัฒนานักศึกษาศึกษา มรพส. ตระหนักถึงความสำคัญของการแนะแนวทางและการวางแผนการทำงานให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา พร้อมสร้างสรรค์**โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒** ในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. มุ่งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่วิถีชีวิตในโลกของการทำงาน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รู้จักปรับตัวให้ทันสมัย เข้าใจถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่เป็นสังคมแห่งการแข่งขัน พร้อมสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มี **คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ** เพื่อรับใช้สังคม บัณฑิตทุกคนจำเป็นต้องมีความพร้อมทั้งโลกอาชีพ และที่สำคัญต้องเข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตนเองประสบผลสำเร็จในชีวิตและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน “พิบูลบอล ๖๓” คืนสู่เหย้าเพื่อนพ้องน้องพี่ ๒๕ ก.พ. สกนี้

สมาคมศิษย์เก่า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญศิษย์เก่า คณาจารย์ หน่วยงาน ชมรม สมาคม องค์กรท้องถิ่นและผู้มีเกียรติ ร่วมงาน..

พิบูลบอล'๖๓

คืนสู่เหย้าสถาบัน ลีลาศ รำวง
กับวงดนตรีมาตรฐานวงใหญ่ จาก..วงมณฑลทหารบกที่ ๓๙
ลุ้นรับรางวัลจากทางบัตรมากมาย
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

- เพื่อระลึกถึงสถาบัน และคารวะคุณงามความดี
- เพื่อหาทุนการศึกษาให้นักศึกษา และนักเรียนที่ขาดแคลนในเขตพื้นที่เป้าหมายมหาวิทยาลัย
- เพื่อหาทุนช่วยเหลือศิษย์ดึกดำบรรพ์หรือคนด้อยโอกาสความยากไร้
- เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่า

วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐.น. เป็นต้นไป

สอบถาม สำรองโต๊ะ / บัตร ๐๘๑-๙๗๓๘๘๙๓ หรือผู้แทนรุ่น เขตพื้นที่การศึกษา ฝ่ายชาย ผอ.สัมพันธ์ ทองรัตน์ ๐๘๑-๖๐๘๗๕๐๒

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว

บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ปรงศักดิ์, จิรัชยา วัลลิยะเมธี, อนาวิน เรือนวงศ์